

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.28 แข็งค่าสอดคล้องภูมิภาค รับดอลลาร์อ่อนค่าหลังบอนด์ยีลด์ชะลอ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ก.พ. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 35.28 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ที่ระดับ 35.45 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลัก หลังตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นปัจจัยกดดันให้บอนด์ยีลด์ร่วงลง

ส่วนปัจจัยในประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นผลพวงมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นั้นส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทในวงจำกัด

"บาทแข็งค่าลงมาจากช่วงปิดตลาดเย็นวานนี้ เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าตามบอนด์ยีลด์ที่ร่วงลงมา หลังได้รับแรงกดดันจากยอดขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาสูงเกินคาด" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 35.15 - 35.40 บาท/ดอลลาร์

### \* ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ 146.316 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 146.82/86 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ 1.0879 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0798/0802 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 35.514 บาท/ดอลลาร์

-“ศุภวุฒิ” กางข้อมูลดอกเบี้ย ไทยสูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แม้เงินเฟ้อติดลบ เดือนเบงกาลีชาติ เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ มากกว่าที่คาดคิด ทั้งภาคบริโภคและการผลิต “อมรเทพ” ชี้ส่วนต่างดอกเบี้ยทำตลาดเงินผันผวน “พิพัฒน์” หวังเศรษฐกิจจะยะสันไม่หวั่น เท่าระยะยาว “พรพจน์” หวังเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นเท่าก่อนโควิด “กิริฎา” หวังไทย ความสามารถถดถอย จุดศกยภาพเศรษฐกิจไทยระยะยาว

-นายกช ชวนชาวจีนเที่ยวไทยช่วงตรุษจีนรับพีวีซีฯ สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อม ยันไทยมีมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทุกมิติ ด้าน “สุริยะ” กำชับ ทอท.อำนวยความสะดวกผู้โดยสารเต็มที่ คาดนักท่องเที่ยวจีนทะลักหลังขอทำการบินเข้าไทย 3,086 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 200% และจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 220%

-สุดาวรรณ เร่งมีรายได้ท่องเที่ยว ท.ท.ช.จัดประชุม 1 กระทรวง 1 สัมมนาระดับโลก ชง ครม.เคาะทำแผนท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ

-ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 4 หลังจากที่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 14 ครั้ง นักลงทุนคาดการณ์ว่า BoE จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วที่สุดในเดือนพ.ค. โดยปรับลดลง 0.25% สู่ระดับ 5.00% และอัตราดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2567 จะอยู่ที่ระดับ 4.25%

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 9,000 ราย สู่ระดับ 224,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 213,000 ราย

-สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49.1 ในเดือนม.ค. จากระดับ 47.1 ในเดือนธ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 47.2 แต่ดัชนีอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตสหรัฐอยู่ในภาวะหดตัว และเป็นการหดตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 15

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (1 ก.พ.) หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐร่วงหลุดจากระดับ 4% นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังถูกกดดันจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพ.ค.

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (1 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่า 4%

-นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังจากเฟดส่งสัญญาณในการประชุมครั้งล่าสุดว่าจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้